

6. Mô tả cách nhà trường sẽ xây dựng năng lực cho sự tham gia của phụ huynh, bao gồm cách khuyến khích phụ huynh trở thành đối tác bình đẳng trong việc giáo dục con em mình.

Để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, trường chúng tôi:

(a) Sẽ cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con cái của họ để cải thiện thành tích của con cái họ, chẳng hạn như đào tạo xóa mù chữ và sử dụng công nghệ, khi thích hợp, để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh.

Trường Tiểu học Ella Grant sẽ xây dựng năng lực thông qua đại diện phụ huynh hiện đang phục vụ trong Nhóm Cải tiến Liên tục. Những phụ huynh này sẽ đóng vai trò là người phát ngôn cho trường và là người liên lạc để thiết lập quan hệ đối tác. Ella Grant cũng sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh mỗi quý để thảo luận về các đánh giá của tiểu bang và trình độ lớp học

yêu cầu về chương trình giảng dạy. Phụ huynh cũng có thể truy cập vào ClassDojo, trang web của trường, trang Schoology và trang Facebook, nơi liệt kê các sự kiện và cuộc họp hiện tại.

Báo cáo tiến độ của Schoology được tạo hàng tuần dưới dạng nguồn tài liệu tham khảo, cho phép phụ huynh xem điểm của học sinh.

Hơn nữa, phụ huynh có thể giao tiếp và cộng tác với giáo viên của con mình thông qua email và Class Dojo, chương trình theo dõi hành vi trên web của chúng tôi.

(b) Sẽ đào tạo giáo viên, nhân viên văn phòng và các nhân viên nhà trường khác, với sự hỗ trợ của cha mẹ, về giá trị và tiện ích của sự đóng góp của cha mẹ và cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, thực hiện và phối hợp các chương trình dành cho phụ huynh, và xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.

Trường Tiểu học Ella Grant sẽ xây dựng năng lực thông qua đại diện phụ huynh hiện đang phục vụ trong Nhóm Cải tiến Liên tục. Ella Grant sẽ cung cấp sự phát triển chuyên môn về các chiến lược giao tiếp hiệu quả với phụ huynh và xây dựng quan hệ đối tác với phụ huynh thông qua giao tiếp liên tục.

(c) Trong phạm vi khả thi và phù hợp, sẽ phối hợp và tích hợp các chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh với các chương trình khác các chương trình liên bang và tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn như phụ huynh các trung tâm tài nguyên khuyến khích và hỗ trợ cha mẹ tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục con cái của họ.

Trường Tiểu học Ella Grant sẽ xây dựng năng lực thông qua đại diện phụ huynh hiện đang phục vụ trong Đội Cải tiến Liên tục. Những phụ huynh này sẽ đóng vai trò là người phát ngôn cho trường và là người liên lạc để thiết lập quan hệ đối tác. Ella Grant cũng sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh

mỗi quý để thảo luận về đánh giá của tiểu bang và trình độ lớp học yêu cầu về chương trình giảng dạy. Các giáo viên trình độ lớp được chọn trình bày các mẹo về chương trình giảng dạy. Cố vấn thảo luận về việc tham dự, kỷ luật và kỹ thuật làm bài kiểm tra. Phụ huynh cũng sẽ có quyền truy cập vào trang web và trang Facebook của trường chúng tôi, nơi liệt kê các sự kiện và cuộc họp hiện tại. Schoology là một nguồn tài nguyên sẽ cho phép phụ huynh xem điểm của học sinh.

Hơn nữa, phụ huynh có thể giao tiếp và cộng tác với giáo viên của con mình bằng email và Class Dojo, chương trình giám sát hành vi dựa trên web.

(d) Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến trường học và các chương trình dành cho phụ huynh, các cuộc họp và các hoạt động khác được gửi đến phụ huynh của trẻ em tham gia theo định dạng và, trong phạm vi khả thi, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Nhà trường sẽ xây dựng năng lực cho sự tham gia của phụ huynh thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Phụ huynh được khuyến khích tham dự Cuộc họp phụ huynh đầu tiên của Title I. Trong cuộc họp này, phụ huynh được khuyến khích tham gia hội đồng cố vấn phụ huynh. Các cuộc họp phụ huynh được tổ chức hàng quý ở mỗi khối lớp và một ngày danh dự học tập được tổ chức mỗi quý, nơi phụ huynh được khuyến khích gặp gỡ ban quản lý nhà trường để thảo luận về các mối quan tâm và thành tích học tập. Phụ huynh được yêu cầu lên lịch cho một cuộc họp về học tập và hành vi hàng quý.

Bản tin được gửi về nhà theo từng khối lớp và toàn trường hàng tháng.

(e) Sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho cha mẹ các hoạt động tham gia theo yêu cầu của phụ huynh.

Ella Grant sẽ xây dựng năng lực thông qua ban cố vấn phụ huynh và khối phục vụ PTO. Ella Grant đảm bảo rằng thông tin liên quan đến trường học và các chương trình dành cho phụ huynh được truyền đạt đến phụ huynh thông qua Class Dojo, bản tin, tờ rơi của trường, trang web của trường, Facebook của trường và messenger của trường.

Ngoài ra, Trường Tiểu học Ella Grant có phòng dành cho phụ huynh với tài nguyên.

7. Mô tả cách nhà trường sẽ đảm bảo việc cung cấp sự tham gia của các bậc cha mẹ có trình độ tiếng Anh hạn chế, các bậc cha mẹ khuyết tật, và phụ huynh của học sinh di cư; bao gồm cung cấp thông tin và báo cáo của trường theo định dạng và, trong phạm vi khả thi, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Trường Tiểu học Ella Grant sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết bao gồm sử dụng Đạo luật Trans và phối hợp với Trung tâm Chào đón ELL. Tất cả các tài liệu của trường và phụ huynh đều được cung cấp bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu, theo yêu cầu và trên trang web của trường. Mọi nỗ lực đều được thực hiện để hỗ trợ phụ huynh khuyết tật. Trường Tiểu học Ella Grant là tòa nhà dành cho người khuyết tật.



Mobile County
PUBLIC SCHOOLS

Hệ thống trường công lập Quận Mobile

Trường Tiểu học Ella Grant

Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình

2024-2025



"Vươn tới tầm cao lớn hơn"

Sứ mệnh của Trường Tiểu học Ella Grant là cung cấp một bầu không khí lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích, tôn trọng và kỳ vọng cao. Các giảng viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng sẽ cùng nhau làm việc để giúp mỗi trẻ phát triển thành người tìm kiếm kiến thức có trách nhiệm về mặt học thuật, xã hội và đạo đức.

Bà Tani Wells, Hiệu trưởng

535 Phố Easterling

Prichard, AL 36610

251-221-1319

1. Mô tả cách nhà trường sẽ triệu tập cuộc họp thứ 9 niên để thông báo cho phụ huynh về việc nhà trường tham gia Chương trình I và giải thích các yêu cầu của Chương trình I, bao gồm khoản dành riêng 1% và quyền tham gia của phụ huynh.

Ella Grant sẽ tổ chức cuộc họp thứ 9 niên Title I vào tháng 9 dành cho phụ huynh. Cuộc họp sẽ được tổ chức trực tiếp và một cuộc họp sẽ được tải lên trang web. Các chủ đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp năm nay như sau: Kế hoạch Title I, Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình, Kế hoạch cải tiến liên tục và Hiệp ước nhà trường.

2a. Mô tả cách thức cung cấp số lượng và hình thức họp phụ huynh linh hoạt, chẳng hạn như họp vào buổi sáng hoặc buổi tối, và có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển, chăm sóc trẻ em hoặc thăm nhà bằng nguồn quỹ được cung cấp theo phần này, vì các dịch vụ đó liên quan đến sự tham gia của phụ huynh.

Ella Grant sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh mỗi quý trong giờ học và một hoạt động gắn kết học sinh và phụ huynh mỗi quý.

2b. Mô tả cách thức phụ huynh sẽ tham gia vào quá trình lập kế hoạch, xem xét và cải thiện Chương trình Tiêu đề I (Lưu ý: Nêu quy trình của trường về cách thức tất cả phụ huynh theo Chương trình Tiêu đề I có cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định).

Phụ huynh sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định thông qua ý kiến đóng góp từ các cuộc họp, ủy ban cố vấn phụ huynh và các cuộc khảo sát phụ huynh hàng năm.



2c. Mô tả cách phân bổ quỹ cho sự tham gia của phụ huynh đang được sử dụng trong trường học.

Quỹ hỗ trợ phụ huynh trị giá 1.853,02 đô la sẽ được sử dụng để cung cấp tài liệu và nguồn lực cho trung tâm nguồn lực phụ huynh và hỗ trợ các cuộc họp phụ huynh và giao tiếp với phụ huynh.

3. Mô tả cách nhà trường cung cấp thông tin kịp thời cho phụ huynh của trẻ em tham gia theo một định dạng thống nhất và, trong phạm vi khả thi, bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu, về các chương trình theo Quy định I, mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy đang sử dụng, các hình thức đánh giá học thuật và kỳ vọng về thành tích được sử dụng và, nếu phụ huynh yêu cầu, cơ hội họp trường xuyên để đưa ra các đề xuất và tham gia khi thích hợp vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con em họ.

Trường Tiểu học Ella Grant tổ chức cuộc họp chung hàng năm theo Tiêu đề 1 và các cuộc họp hàng quý để thảo luận về các chương trình theo Tiêu đề 1, những thay đổi trong chương trình giảng dạy, thành tích của trường và kết quả đánh giá học tập. Phụ huynh nhận được sổ tay phụ huynh, bản tin hàng tháng toàn trường và bản tin lớp học, giúp họ cập nhật tất cả các thông tin cập nhật về Tiêu đề 1 và chương trình giảng dạy. Phụ huynh có cơ hội lên lịch các cuộc họp khi cần trong thời gian lập kế hoạch giảng dạy.

4. Mô tả cách phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm để cải thiện thành tích học tập của học sinh tham gia (Cách thức xây dựng chung Hiệp ước giữa Nhà trường và Phụ huynh với phụ huynh theo Chương trình I; cách sử dụng, xem xét và cập nhật hiệp ước).

Nhờ nỗ lực phối hợp của các thành viên đội ngũ nhà trường và Phụ huynh trường Tiểu học Ella Grant, bản hiệp ước đã được xem xét và sửa đổi trong cuộc họp ACIP quý IV. Khảo sát phụ huynh

kết quả được xem xét trong cuộc họp này. Bản thỏa thuận của phụ huynh được trình bày cho phụ huynh trong cuộc họp chung của phụ huynh theo Đề mục 1. Phụ huynh có cơ hội đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến về bản thỏa thuận trong cuộc họp phụ huynh.

Cha mẹ được cung cấp một bản sao của thỏa thuận và họ được yêu cầu ký vào thỏa thuận để xác nhận

cam kết hợp tác với nhà trường và con em mình. Các thỏa thuận sẽ được thảo luận với giáo viên tại các cuộc họp khoa. Mỗi giáo viên sẽ được giao trách nhiệm giải thích thêm về thỏa thuận cho học sinh và lấy chữ ký của học sinh. Các giáo viên sẽ lưu giữ các thỏa thuận trong lớp học của mình.

5. Mô tả các thủ tục cho phép phụ huynh gửi ý kiến không hài lòng với Kế hoạch Cải tiến Liên tục (CIP).

Phụ huynh có thể gửi ý kiến không hài lòng về Kế hoạch cải tiến liên tục bằng văn bản tới nhà trường.

Nhóm Cải tiến liên tục sẽ xem xét các bình luận, lên lịch họp với phụ huynh và hành động theo đó. Phụ huynh Trường Tiểu học Ella Grant cũng có thể yêu cầu họp với hiệu trưởng và/hoặc Nhóm Cải tiến liên tục để thảo luận về sự không hài lòng.



Parent & Family Engagement